

Số: 23/KH-UBND

Khe Tre, ngày 05 tháng 03 năm 2020

**KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2020**

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 26 tháng 02 năm 2020, của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông về việc “*Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2020*”. Ủy ban nhân dân thị trấn Khe Tre xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục triển khai các mặt công tác theo Kế hoạch số; 53/KH-UBND, ngày 30/12/2019 của UBND thị trấn Khe Tre về Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (*Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ chính trị; kế hoạch số 122-KH/HU ngày 12/12/2019 của Huyện ủy và kế hoạch số 173/KH-UBND, ngày 24 tháng 12 năm 2019, của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế*). Tạo chuyển biến mạnh mẽ, phát huy sức mạnh hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân tham gia vào công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn. Nâng cao cảnh giác, chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm kiểm chế, ngăn chặn các nguy cơ có thể dẫn đến hình thành, phát sinh tệ nạn ma túy góp phần đảm bảo ANTT. Tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Tập trung làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, tham gia, phối hợp triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy (*nếu có*). Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế, không để ma túy lây lan trong cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, trường học và nhân dân. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan ma túy, không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động. Kiên quyết không để hình thành các “*điểm nóng*”, phức tạp về ma túy, không để xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn.

3. Nâng cao hiệu quả công tác phối kết hợp, công tác quản lý sau cai nghiện (*nếu có*), kiểm chế sự gia tăng người nghiện. Quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội trong đó 100% người nghiện, người sử dụng ma túy có biện pháp quản lý, cai nghiện, điều trị nghiện phù hợp. Phòng ngừa, hạn chế không để đối tượng sử dụng ma túy (*nếu có*), có biểu hiện loạn thần, mất kiểm soát hành vi gây mất ANTT.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP VÀ TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ

1. Công tác quán triệt, lãnh chỉ đạo

- Ủy ban nhân dân thị trấn Khe Tre tiếp tục tổ chức, triển khai quán triệt, phổ biến các nội dung văn bản chỉ thị 02/CT-UBND, ngày 10 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện Nam Đông; quan điểm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn về “Đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, đại Hội đảng các cấp, lễ hội lớn và Festival Huế 2020” cũng như công tác đảm bảo ANTT nói chung; Các nội dung Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ chính trị; kế hoạch số 122-KH/HU ngày 12/12/2019 của Huyện ủy và kế hoạch số 173/KH-UBND, ngày 24 tháng 12 năm 2019, của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông “tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” nói riêng đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan đơn vị nhằm đảm bảo cho nhận thức và hành động hiệu quả. Chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn, người đứng đầu các đơn vị, trường học trực thuộc trên địa bàn cùng chung tay, vào cuộc, phát huy trong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, phòng, chống ma túy năm 2020 góp phần đảm bảo tình hình ANTT.

- Chỉ đạo tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của các lực lượng phòng, chống ma túy ở cơ sở đảm bảo đủ điều kiện, khả năng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ. Thực hiện, chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, góp phần đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới cũng như có cơ chế hỗ trợ tạo điều kiện cho người đã chấp hành xong quyết định cai nghiện (nếu có) về vốn vay, việc làm các dịch vụ y tế - xã hội liên quan. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tham mưu, bố trí nguồn kinh phí phù hợp theo quy định phục vụ công tác đạt hiệu quả.

2. Công tác tổ chức phòng, chống ma túy và trách nhiệm cụ thể

2.1. Công an thị trấn

- Tập trung, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình tuyến, địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời phát hiện, tham gia triệt phá đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy (nếu có). Tập trung số đối tượng có khả năng, điều kiện, có biểu hiện, hành vi, có dấu hiệu của hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Các tuyến, địa bàn trọng điểm như Tỉnh Lộ 14B đi các địa phương khác trong và ngoài huyện nói chung, thị trấn nói riêng. Gắn với đó là tình hình hoạt động của các loại phương tiện, các tuyến xe tải, xe buýt, xe mô tô lưu thông đi thành phố Huế và các địa phương khác liên quan. Các địa bàn công cộng như chợ Khe Tre, bến xe, công viên, nhà văn hóa thanh thiếu niên... các cơ sở, hộ kinh có nhiều khả năng, điều kiện có thể phát sinh, hình thành các vấn đề phức tạp về TTATXH nói chung, các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội về ma túy nói riêng. Nắm số đối tượng tiền án, tiền sự, các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, những người có khả năng, điều kiện hoạt

động hoặc có thể bị lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật, phạm tội liên quan ma túy. Nắm các đối tượng có biểu hiện, hành vi tiếp tay, bao che, cấu kết, tạo điều kiện (nếu có) cho các đối tượng khác thực hiện những hành phạm tội liên quan ma túy. Trên cơ sở đó đề xuất, tham mưu các chủ trương, giải pháp công tác phù hợp nhằm đạt hiệu quả.

- Chủ động, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, lập danh sách một cách đầy đủ, chi tiết, có trọng tâm, trọng điểm số đối tượng có biểu hiện, hành vi, có dấu hiệu của hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng nghiện. Số đối tượng tiền án, tiền sự, các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, những người có khả năng hoạt động hoặc có thể bị lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan ma túy. Các đối tượng có biểu hiện, hành vi tiếp tay, bao che, cấu kết, tạo điều kiện (nếu có) cho các đối tượng khác thực hiện những hành phạm tội liên quan ma túy. Lập sơ đồ các tuyến, địa bàn trọng điểm đã xác định, các cơ sở, hộ kinh có nhiều khả năng, điều kiện có thể phát sinh, hình thành các vấn đề phức tạp về TTATXH nói chung. Đề chủ động trong công tác quản lý, tổ chức các biện pháp phòng ngừa, triển khai các mặt công tác.

- Tổ chức các biện pháp công tác quản lý số đối tượng có biểu hiện, hành vi có dấu hiệu của hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, nắm rõ tình hình hoạt động của các loại phương tiện, các tuyến xe tải, xe buýt, xe mô tô lưu thông đi thành phố Huế và các địa phương khác liên quan. Kịp thời phát hiện, tham mưu khắc phục khả năng, điều kiện có thể phát sinh, hình thành các vấn đề phức tạp về TTATXH nói chung, các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm phạm tội về ma túy nói riêng. Đồng thời chủ động phát hiện, tham gia, phối hợp đấu tranh trấn áp, triệt phá đường dây, cá nhân, ô nhóm có hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm về ma túy. Kiên quyết không để hình thành các “điểm nóng”, phức tạp về ma túy, không để xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn. Chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan công tác phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, tham mưu UBND thị trấn triển khai thực hiện trên địa bàn. Trong điều kiện, khả năng tổ chức phát hiện, tham gia, phối hợp đấu tranh trấn áp, triệt phá đường dây, cá nhân, ô nhóm có hành vi vi phạm pháp luật, người nghiện, tội phạm về ma túy. Bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm về mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định. Trường hợp vượt quá khả năng, điều kiện, thẩm quyền tiến hành tham mưu Công an cấp trên, các ban ngành liên quan và phối hợp xử lý theo quy định.

- Làm tốt công tác vận động quần chúng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị và Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm về ma túy. Cụ thể, đó là các tác hại của ma túy đối với bản thân, đến gia đình, xã hội, một số phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm ma túy. Đồng thời chỉ ra một số quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan ma túy, như: Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định

về xử phạt VPHC trong lĩnh vực ANTTATXH; PCTNXH; PCCC; PCBLGD - Điều 21 “*Vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy*”, theo đó các hành vi vi phạm có thể bị Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền thấp nhất từ 500.000 đồng đến mức cao nhất đến 40.000.000 đồng. Ngoài ra người vi phạm còn bị áp dụng một số hình thức xử phạt bổ sung khác liên quan theo quy định; BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), từ Điều 247 đến Điều 259, “*quy định các tội về ma túy*” thì các tội phạm về về ma túy, nhẹ có thể bị phạt tù đến 06 tháng nặng mức phạt rất nghiêm khắc thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình... và một số quy định của pháp luật khác có liên quan. Từ đó, người dân hiểu được, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, tránh xa ma túy, tránh những tác hại xấu của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội góp phần đảm bảo tình hình ANTT địa bàn cơ sở. Tích cực hưởng ứng, tham gia, đồng tình, ủng hộ, phối hợp lượng lượng Công an, Chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể liên quan... trong thực hiện các mặt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thị trấn. Phát huy sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2.2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn

- Triển khai thực hiện các Chủ trương, Chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực hoạt động, sự lãnh chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên, các nhiệm vụ chính trị của địa phương đặt ra. Căn cứ vào tình hình, đặc điểm cơ quan, đơn vị, điều kiện công tác cụ thể có kế hoạch, biện pháp tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục, cán bộ, Đảng viên, hội viên, đoàn viên thuộc quyền quản lý và nhân dân về các Chủ trương, Chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nói chung, các quy định, nội dung liên quan công tác phòng, chống ma túy nói riêng. Một số nội dung chú trọng tuyên truyền, vận động là các tác hại của ma túy đối với bản thân, đến gia đình, xã hội. Một số phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này, đồng thời chỉ ra một số các chế tài xử lý của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy của Đảng, Nhà nước ta đối với các hành vi vi phạm về ma túy (*như đề cập tại điểm 1.4. của phần 2*). Để từ đó người dân hiểu được, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, tránh xa ma túy, tránh những tác hại xấu của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội góp phần đảm bảo tình hình ANTT địa bàn cơ sở. Có biện pháp, hình thức cho cán bộ, Đảng viên, hội viên, đoàn viên thuộc quyền quản lý cam đoan, cam kết không vi phạm pháp luật nói chung các hành vi vi phạm liên quan ma túy nói riêng.

- Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động, các yêu cầu phối kết hợp của các ban, ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức các biện pháp công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Có biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn. Góp phần hạn chế, phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ có thể dẫn đến hình thành, phát sinh tệ nạn ma túy, tạo môi trường xã

hội lành mạnh, góp phần đảm bảo ANTT. Phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

2.3. Trạm y tế thị trấn Khe Tre

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, sự lãnh chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn cấp trên. Chủ động rà soát, thống kê, báo cáo về tình hình người nghiện, xác định tình trạng người nghiện khi được đề nghị. Có kế hoạch, chủ động phối hợp với tổ công tác, đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Xác định tình trạng nghiện ma túy, hướng dẫn việc tổ chức cai nghiện tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng (*nếu có*). Hướng dẫn, tham mưu, hỗ trợ, kết hợp trong công tác chữa bệnh bắt buộc đối với người nghiện ma túy, mắc bệnh tâm thần có hành vi nguy hiểm cho xã hội trên địa bàn.

2.4. Các trường học đóng trên địa bàn

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến với cán bộ, giáo viên và đặc biệt là học sinh nhà trường, các tác hại của ma túy đối với bản thân, đến gia đình, xã hội. Một số phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm ma túy, đồng thời một số các chế tài xử lý của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm về ma túy quy (*như đề cập tại điểm 1.4. của phần 2*). Để từ đó, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, cho cán bộ, giáo viên và đặc biệt là học sinh nhà trường đồng thời tránh xa ma túy, tránh những tác hại xấu của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Chủ động phối hợp với cơ quan Công an, các đơn vị chức năng liên quan các cấp, chủ động triển khai các mặt công tác phòng, chống ma túy trong trường học, ngăn chặn không để tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về ma túy xảy ra, xây dựng nhà trường đạt tiêu chí “*trường học không ma túy*” góp phần công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, góp phần đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở, cơ quan, đơn vị.

2.5. Các mô hình quần chúng làm công tác đảm bảo ANTT; Tổ trưởng Tổ dân phố, Bí thư chi bộ; Trưởng ban mặt trận các Tổ dân phố

Chủ động, tích cực, phát huy được vai trò trách nhiệm bằng các hình thức thiết thực, phù hợp, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân ở khu dân cư các phương thức, thủ đoạn của các loại đối tượng, tội phạm nói chung các tác hại của ma túy đối với bản thân, đến gia đình, xã hội nói riêng. Một số các chế tài xử lý của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm về ma túy (*như đề cập tại điểm 1.4. của phần 2*). Để từ đó, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, cho cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân tự ý thức tránh xa ma túy, tránh những tác hại xấu của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Thấy được trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ người công dân để tự giác tham gia, giúp đỡ, tố giác tội phạm, hỗ trợ lực lượng chức năng nói chung, Công an thị trấn nói riêng trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm về ma túy nói riêng, phát huy sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an thị trấn chủ trì, tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đốc đốc triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch một cách hiệu quả. Đề xuất lực lượng, phương tiện, kinh phí thực hiện theo quy định, tham mưu xây dựng các nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy trao đổi thông tin, cung cấp khi có yêu cầu của các đơn vị khác liên quan. Tham mưu, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cũng như, kiến nghị, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy lên UBND huyện. Định kỳ 6 tháng (*trước ngày 10/6/2020*), báo cáo tổng kết (*trước ngày 10/12/2020*) theo quy định.

2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thị trấn Khe Tre; các đơn vị có liên quan; Các mô hình quần chúng làm công tác đảm bảo ANTT cơ sở, Tổ trưởng, bí thư chi bộ... căn cứ tình hình, đặc điểm cơ quan đơn vị, tính chất địa bàn, khu dân cư, tổ dân phố, chức trách nhiệm vụ được phân công phát huy tinh thần, trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch. Chủ động tham mưu, kiến nghị các khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy tại địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị một cách hiệu quả.

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai “*Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2020*” trên địa bàn của UBND thị trấn Khe Tre./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Công an huyện;
- Thường trực Đảng ủy;
- CA thị trấn;
- Trưởng các ban ngành, đoàn thể;
- Trạm y tế, các trường học;
- Các Tổ dân phố;
- Lưu: VT.

Trần Đình Vĩnh Lộc

